

# THƯ NGỎ ĐẠI HỘI 18

Dallas ngày 14 tháng 8 năm 2011

Kính gửi quý:

- Ctsq Niên Trưởng
- Chỉ Huy Trưởng
- Cựu Giáo Sư, Cán Bộ
- Cựu Tổng Hội Trưởng
- Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH và Gia Đình.

Tham chiếu Đại Hội kỳ 17 tại Atlanta, Georgia 2010, Hội CTSQVNCH/ Dallas, Ft. Worth và Phụ Cận (DFW) nay đã thành lập Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ Thứ 18 tại Arlington Texas để phân chia công tác... Trưởng Ban Tổ Chức là Ctsq Nguyễn Văn Đức cũng là Hội Trưởng đương nhiệm, tôi, Nguyễn Hữu Duyệt, đã được anh em giao cho soạn thảo kế hoạch Đại Hội, vì vậy xin được gửi đến Quý Vị và phổ biến trên emailgroups và Website của Tổng Hội để cùng theo dõi và chuẩn bị về tham dự Đại Hội kỳ thứ 18 này cho đông đủ. Sau đây là những điểm chính:

1- Vì lý do July 4 năm 2012 không vào cuối tuần nên đã không tổ chức được. Tháng 9 năm 2012 có ngày trùng hợp với ngày tuyên bố độc lập của cộng sản VN. Thực sự ngày tháng này, theo anh em đâu phải ngày của bất cứ ai, nhưng để tránh những người hiểu lầm, nên cuối cùng anh em đã lấy ngày Đại Hội vào cuối tháng 5 năm 2012, cũng là cuối tuần của lễ Chiến Sĩ Trận Vong, được nghỉ Thứ Hai. Những ngày tổ chức Đại Hội kỳ 18 là: Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ nhật 25,26,27 tháng 5 năm 2012 như trong Chương Trình đính kèm.

2- Chủ đề cho Đại Hội kỳ 18 là: HƯỚNG VỀ TRƯỜNG MẸ. Dù xuất thân ở bất cứ Trường Mẹ nào, chúng ta cũng là một Nhà. Giữ vững tinh thần Bất Diệt, và luôn thực hiện tinh thần “Đoàn Kết, Thân Hữu, Phát Triển.”

3- Một sự rất khâm phục và ngạc nhiên cho Đại Hội kỳ 18 này là Ctsq Phạm Văn Thành (Biệt Động Quân) đã tình nguyện ứng trước cho Ban Tổ Chức \$10,000.00 và một thân hữu Mạnh Thường Quân đã tặng 300 (\$3000.00) áo thun có cổ với các phù hiệu TSQ. Chân thành cảm ơn Ctsq Thành và vị Mạnh Thường Quân rất nhiều.

4- Hội CTSQ/VNCH tại Houston, Wichita Kansas, và Oklahoma cũng sẽ tham gia vào Ban Tổ Chức Đại Hội 18... Ctsq Bác Sĩ Phi Quang Khải sẽ mang cây kèn từ Trường TSQ Vũng Tàu về Đại Hội để dùng trong buổi nghi lễ Quốc Quân Kỳ và văn nghệ như em đã đóng góp tại DFW nhân tổ chức Kỷ Niệm 105 năm thành lập Trường TSQ/VNCH. Ctsq Lai Đình Quyền cũng sẽ mang tặng những phù hiệu cà vạt còn lại trong kỳ ĐH 15 đến tặng cho BTC và chắc chắn sẽ còn rất nhiều Vị sẽ đóng góp sau này nữa... Thành thực cảm ơn quý Hội và các CTSQ đã sẵn sàng đóng góp với Ban Tổ Chức ĐH 18.

5- Trong Chương Trình chi tiết cho buổi hội thảo, Ban Tổ Chức sẽ lấy ý kiến xây dựng ( Có thể là Paltalk, email, điện thoại, thư từ .v.v..) của các Hội, các Cựu THT, và các CTSQ để cho Đại Hội có kết quả như Tập Thể mong muốn. Những ý kiến xây dựng này Ban Tổ Chức ĐH 18 sẽ phối hợp với Tổng Hội Trưởng để duyệt xét những ý kiến khả thi cho chương trình của Đại Hội 18 để không làm mất nhiều thì giờ trong buổi hội thảo.

Trên đây là những điểm Ban Tổ Chức ĐH18 đã thực hiện và chắc chắn sẽ còn thiếu sót, chúng tôi sẽ bổ túc sau.... Mọi chi tiết đóng góp xin liên lạc về tôi hoặc Ctsq Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Văn Đức (682)472-3889.

Đa tạ,

Ctsq Nguyễn Hữu Duyệt

Đặc Trách Kế Hoạch ĐH 18

(469)212-3761, dhnguyen51@gmail.com

Bản sao:

- THT và Ban Chấp Hành

- Các CTSQ trong Ban Tổ Chức ĐH 18

- Ctsq Bùi Sơn, Emailgroups và Website TH

TB:

BTC chúng tôi cũng vẫn cố gắng liên lạc với các Đại Niên Trưởng, Chỉ Huy Trưởng, Cán Bộ/Giáo Sư về tham dự ĐH18. Chúng tôi nhận được sự hưởng ứng của số đông các CTSQ Giáo Sư như Ctsq GS Lê Văn Hai (Cựu THT), Ctsq GS Đỗ Bưởi (Ctsq Đỗ Bưởi sẽ mang về ĐH18 một số sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử “The Truth of Tao and its Power” để AET ủng hộ)... Ctsq Nguyễn Ngọc Ánh (K16 VBQG/Đà Lạt cũng đã tặng cuốn CD Trận Chiến An Lộc (đã giới thiệu trong Đặc San 2011) khoảng 418 trang nếu in thành sách, CD này BTC sẽ copy ra và hy vọng quý AET ủng hộ trong ngày ĐH18...

Một sự ngạc nhiên hơn nữa là rất có thể Giáo Sư Vũ Trọng Cảnh (Âu Châu), khoảng 92 tuổi, một thời dạy các CTSQ Giáo Sư như anh Nguyễn Q. Mông, anh Lê Văn Hai, anh Đặng Văn Dũng, ...v...v... Vị Giáo Sư Cảnh cũng đã từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong guồng máy chính quyền thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà sau khi rời Trường TSQ.

BTC chúng tôi cũng kính mong quý Hội, Các CTSQ cùng kêu gọi tại địa phương những Vị mà chúng tôi đề cập trên về tham dự ĐH 18. Xin cho chúng tôi địa chỉ hoặc điện thoại để tiện tiếp xúc.

Đa tạ

**ĐẠI HỘI CTSQVNCH  
TẠI HẢI NGOẠI LẦN THỨ 18  
SẼ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY  
25 THÁNG 05, NĂM 2012, ĐẾN  
27 THÁNG 05, NĂM 2012.**